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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2565 

วันที่   22  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2565 
 ณ   ห้องประชุมเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  (ชั้น  3)  

....................................................... 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประพันธ์   ควบพิมาย ประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ประพันธ์   ควบพิมาย 
2 นายนอม สุขโข เลขานุการสภาเทศบาล นอม สุขโข 
3 นายพรชัย       ควบพิมาย รองประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ พรชัย       ควบพิมาย 
4 นางศรีประไพ สุขจรรยา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ศรีประไพ สุขจรรยา 
5 นายชูเกียรติ กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ชูเกียรติ กาศก้อง 
6 นายมะโน ระบือพิณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มะโน ระบือพิณ 
7 นายธีรเกียรติ   กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ธีรเกียรติ   กาศก้อง 
8 นางพัชรินทร์ ประกอบผล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ พัชรินทร์ ประกอบผล 

9 นางฉลอง เปรี่ยมสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ฉลอง เปรี่ยมสุข 
10 นายลิขิต    การค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ลิขิต    การค้า 
11 นางสาวสุวิภา สงนอก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สุวิภา สงนอก 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสมหมาย   ชัยเฉลียว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ลา 
2 นางสุทธิพร     ขวัญมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ลา 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ เสถียร ควบพิมาย 
2 นายชูเกียรติ ควบพิมาย รองนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ ชูเกียรติ ควบพิมาย 
3 นายสุวิทย์       เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ สุวิทย์       เพียรค้า 
4 นายเจริญ บุญพร้อม เลขานุการนายกเทศมนตรตี าบลรงักาใหญ่ เจริญ บุญพร้อม 
5 นายสุรพล เก่งนอก รองปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สุรพล เก่งนอก 
6 นายพงศธร กรพิมาย ผู้อ านวยการกองช่าง พงศธร กรพิมาย 
7 นางสาวสุภาวด ี ศรีชุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุภาวด ี ศรีชุ่ม 
8 น.ส.น  าฟ้า ศรีชุ่ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล น  าฟ้า ศรีชุ่ม 

ส าส าเนา 
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ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
9 นางอรวรรณ       เพชรสัมฤทธิ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ อรวรรณ       เพชรสัมฤทธิ์ 
10 นางอมร ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ อมร ศรีเมือง 
11 นางสาวพรทิพย ์ นาอ้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรทิพย์ นาอ้อม 
12 น.ส.อัมไพวรรณ รุดพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ อัมไพวรรณ รุดพิมาย 
13 นางยุภาภรณ์ วังงาม นักจัดการงานทั่วไป ยุภาภรณ ์ วังงาม 
14 นางวริษฐา ฉายพิมาย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ วริษฐา ฉายพิมาย 
15 นางสาวชินนิชา ดีแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ชินนิชา ดีแก้ว 
16 นส.พิมพ์จันทร์ อยู่ยอด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง พิมพ์จันทร์ อยู่ยอด 

 
 
 

เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
              
 เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุม  

ทุกท่าน  ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี  
มีสมาชิกสภาเทศบาลลา  2  ท่าน  ได้แก่ 
1. นายสมหมาย   ชัยเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  เขต 1 
2. นางสุทธิพร   ขวัญมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  เขต 1 

  
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

       - การประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่  8  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2565 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดูส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล           
รังกาใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั งที ่ 1  ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  
2565   ตั งแต่หน้า  1 - 22    มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรือมีการแก้ไขรายงาน
การประชุมครั งที่แล้วหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

  
มติทีป่ระชุม            สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม     10  เสียง 

           สมาชิกสภาฯให้การรับรอง                9  เสียง 
           ประธานสภาฯงดออกเสียง       1  เสียง 
           ไม่รับรองไม่มี 

  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ถาม  
 - 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  
  -  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  
ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ  เพื่อพิจารณา 

       
  
 5.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2566 

         วาระท่ี  2  แปรญัตติ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี แจงครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และใน
การพิจารณาวาระสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
     ข้อ  49   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
     ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาทอ้งถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
     ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งรายงานนั นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
      ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี แจงข้อสงสัยต่าง ๆ  เกี่ยวกับรายงานนั น     
     ข้อ  51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
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เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั น  เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
      ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั นอีก 
     ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ นอีก  ใน
กรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว   การ
พิจารณาเฉพาะข้อนั น ๆ  เป็นอันระงับไว้ก่อน  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้อง         ที่จะ
พิจารณาข้ออื่น ๆ  ต่อไป  สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
     ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ นในการพิจารณารวดเดียว            
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
      เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั นตาม
วรรคสามแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
      ในการประชุมต่อวาระที่สอง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับ
ไว้เท่านั น 
     ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร   
     ขอชี แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพียงเท่านี   ขอบคุณครับ                   

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ครับ 

  
นางสาวสุวิภา  สงนอก 
เลขานุการกรรมการแปรญัตติ 

เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารทุกท่าน   ดิฉันนางสาวสุวิภา    
สงนอก   เลขานุการกรรมการแปรญัตติ  ด้วยประธานกรรมการแปรญัตติได้
มอบหมายให้ดิฉันน าเสนอต่อที่ประชุมสภา  ดังนี  
      ตามท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั งที ่ 1  เมื่อวันที่  8  
สิงหาคม  2565  ได้ลงมติรับร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.  2566  (ผู้บริหารน าเสนอ)   นั น 
     บัดนี   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2566  (ผู้บริหารน าเสนอ)   ได้ด าเนินการพิจารณาเสร็จ
แล้ว  รายละเอียดดังนี  

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง   งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2566  (ผู้บริหารน าเสนอ)   ประกอบด้วย 
  1. นายธีรเกียรติ  กาศก้อง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 ประธานกรรมการแปรญัตติ 

2. นายพรชัย ควบพิมาย     รองประธานสภาฯ            กรรมการแปรญัตติ 
3. นายชูเกียรติ    กาศก้อง       สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  กรรมการแปรญัตติ 
4. นายมะโน   ระบือพิณ         สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  กรรมการแปรญัตติ 
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5. นางพัชรินทร์  ประกอบผล    สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 กรรมการแปรญัตติ 
6. นายลิขิต  การค้า               สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 กรรมการแปรญัตติ 
7. นางสาวสุวิภา  สงนอก สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 กรรมการ/เลขานุการ 

กรรมการแปรญัตติ 
 

1. ผู้ที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุม  
เพื่อชี้แจงและแสดงความคิดเห็น   ดังนี้  

1.  นายเสถียร   ควบพิมาย    นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 
2.  นายนอม     สุขโข         ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
3.  นายสุรพล   เก่งนอก             รองปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
4.  นางสาวน  าฟ้า    ศรีชุ่ม          หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5.  นางสาวสุภาวดี   ศรีชุ่ม    ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6.  นางอมร      ศรีเมือง            หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ 
7.  นางสาวอัมไพวรรณ  รุดพิมาย   เจ้าพนักงานธุรการ 

 

2. ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  
2566   มีรายละเอียดดังนี้   

- แผนงานงบกลาง 
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ  
 

-   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
          ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
 

-    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
           ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
 

 -   งานบริหารงานคลัง 
           ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
 

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

           ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
 

- แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
 

-  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
           ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
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- แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ 

            ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
 
 

  -   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

        ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
 

-  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

             ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
 

-   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข็มแข็งชุมชน 
      ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 

 

-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 

     ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
 

-   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   

      ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
 

 -  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

       ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
 

3. ผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.  2566   

-  ไม่มีการแก้ไข 
 

                คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2566   มาพร้อมรายงานฉบับนี  
        
    นางสาวสุวิภา   สงนอก 
  เลขานุการกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 
 
                                นายธีรเกียรติ   กาศก้อง 
                    ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ       
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ตามท่ีเลขานุการกรรมการแปรญัตติไดช้ี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ  ปรากฏว่า
ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นค าเสนอขอแปรญัตติ   ไปวาระ  3  ลงมติ       
  

  

  
 วาระท่ี  3  ลงมติ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้พิจารณาหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   และผ่านขั นตอนการแปร
ญัตติแล้ว  ต่อไปผมขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ 
-   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม สมาชิกเห็นชอบ   จ านวน   9   เสียง 
  
  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2566   โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่เห็นชอบ    จ านวน   -    เสียง 
  
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม     10  เสียง 

สมาชิกาภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ    9  เสียง 
สมาชิกสภาฯ ไมเ่ห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ   ไม่มี 
ประธานสภาฯงดออกเสียง    1 เสียง 

  
  
 5.2  การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  2565  (ครั้งที่ 25) 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจง 

  
นายนอม   สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.  2541  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย 
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ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ 
หรือขยายเวลาเบิกตัดปี    ผมขอชี แจงเพียงเท่านี  
 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565   (ครั งที่ 25) 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ ควบพิมาย ชี แจงต่อที่ประชุม   

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   2565  (ครั งที่ 25) 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียดการ
โอนงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
2565    (ครั งที่ 22)   ดังนี  
กองคลัง 

1. ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

    1.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวด    
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (หน้า 102) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าโฆษณา
เผยแพร่,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าเบี ยประกัน,ค่าติดตั งโทรศัพท์ เป็นต้น ตั งไว้จ านวน  
20,000.- บาท  งบคงเหลือ  6,913.64 บาท  ขอโอนลด  5,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  1,913.64 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (หน้า 104) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เช่น 
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ตู้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั งไว้จ านวน  40,000.- บาท  
งบคงเหลือ   18,350.35  บาท   ขอโอนลด  10,000.-  บาท                     
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งบประมาณคงเหลือหลังโอน  8,350.35 บาท 

  รวมยอดเงินโอนลดครั้งนี้เป็นจ านวนเงิน  15,000.00 บาท 

 2. ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 

      2.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน 

          หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี  

    2.1.1 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 6 เครื่อง เพ่ือใช้
ส าหรับงานพัสดุ 2 เครื่อง, งานพัฒนารายได้ 3 เครื่อง, เครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต
กองคลัง 1 เครื่อง จ านวนเงิน  15,000.-บาท    

   รวมยอดเงินโอนเพิ่มครั้งนี้เป็นจ านวนเงิน  15,000.00 บาท 
 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565  กองคลัง  อีกหรือไม่ถ้า ไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
      มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565  กองคลัง 

  
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน     9   เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2565  กองคลัง 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ     ไม่มี 
  
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  10  เสียง 

        สมาชิกมีมติอนุมัติ                       9  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 

  
  
ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ  อ่ืน ๆ   
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาฯท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนใดให้ที่ประชุมทราบหรือมีข้อปรึกษาหารือ 
หรือจะสอบถามเรื่องใด ขอเชิญครับ 
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นายพรชัย  ควบพิมาย 
รองประธานสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขออนุญาต
สอบถามจากเรื่องที่ประชาชนได้เสนอมา ดังนี  
    1. จากที่เทศบาลไดม้ีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลายพื้นท่ี ซึ่งล่าสุดได้ 
ต้อนรับคณะใหญ่จากองค์การบริหารส่วนต าบลกุยม่วง จังหวัดพิษณุโลก ณ อาคาร 
เทศบาลหลังเดิม ปัญหาที่พบ คือ ปัจจุบันสภาพอาคารห้องประชุมช ารุดทรุดโทรม 
จ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร็ว  ส่วนสถานที่รับประทานอาหาร 
ส าหรับให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานก็มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงให้มีความ 
เหมาะสมเช่นเดียวกัน 
    2. เรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล อยากให้ประชาสัมพันธ์การ 
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ได้ด าเนินการเสร็จ 
เรียบร้อยแล้วเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนในเขตต าบลรังกาใหญ่ได้ทราบว่า 
เทศบาลไดด้ าเนินโครงการก่อสร้างถนนเส้นไหนอย่างไรบ้าง  
   3. โครงการซ่อมบ ารุงถนน ช่วงนี้ฝนตก ถนนได้รับความเสียหายอย่างหนัก เส้นทาง 
ต่างๆ ที่จะด าเนินการปรับเกรดลงหินคลุกอยากให้แบ่งเป็นเขต เพ่ือให้เห็นเป็น 
รูปธรรมมากขึ้น เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วจึงด าเนินการในเขตท่ีเหลือต่อไป   
    

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านธีรเกียรติ  กาศก้อง  ครับ 

  
นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมนายธีรเกียรติ                
กาศก้อง   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 ผมขอน าเรียนและขอปรึกษาหารือหาแนวทาง
จากเรื่องที่ชาวบ้านสอบถามมา ดังนี  
   1.โครงการที่วางท่อระบายน  าระหว่าง หมู่ 1 และ หมู่ 20 สอบถามเรื่องการ
ด าเนินการในส่วนการเทคอนกรีตซึ่งมีระยะไม่น่าจะเกิน 3 เมตร ซึงเป็นรูปสามเหลี่ยม 
ชาวบ้านสอบถามมาว่าจะด าเนินการในส่วนของชาวบ้านหรือเทศบาลจะด าเนินการให้ 
   2.ถนนภายใน หมู่ 9 บ้านพุทรา มีความเสียหายหนักมากช่วงน  าไหลหลาก ชาวบ้าน
สอบถามมาว่าจะด าเนินการอย่างไร ต่อไป 
   3.การปรับเกรดถนนอยากให้ด าเนินการโดยเร็ว เกรงว่าฤดูเก็บเก่ียวของชาวบ้านจะ
แล้วเสร็จก่อนถนนเริ่มด าเนินการ  อยากให้ชาวบ้านได้ใช้เส้นทางที่สะดวกต่อการขน
ย้าย พืชผลทางการเกษตร   ขอบคุณครับ 
 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านชูเกียรติ  กาศก้อง  ครับ 

  
นายชูเกียรติ  กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมนายชูเกียรติ                
กาศก้อง   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  ผมขอเสนอเรื่องที่ชาวบ้านสอบถามมา  ดังนี  
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   1.ถนนจากฝนหลวงไปจนถึงโคกขามเกิดความเสียหายอย่างหนัก  เนื่องจากน  าไหล
หลาก ขอให้ด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือให้ชาวบ้านได้สัญจรได้สะดวก 
   2.ถนน หมู่ 3 ขึ นไปซอย 4 เป็นจุดที่น  าไหลตลอดและเกิดเป็นตะไคร่น  าท าให้
รถจักรยานยนต์ที่สัญจรไป มาประสบอุบัติเหตุบ่อยครั ง  เนื่องจากถนนลื่น ขอให้
เร่งรัดด าเนินการแก้ไขด้วยครับ 
   3.ไฟฟ้าสาธารณะ  กรณีมีการแก้ไขแล้วแต่ไม่สว่าง ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด 
ขอให้ช่วยตรวจสอบและด าเนินการให้ด้วยครับ 
   4.ถนนเส้นสะพานท่าจานไปบ้านส่วย มีวัชพืชขึ นปกคลุมจ านวนมาก ชาวบ้านที่ใช้
เส้นทางสัญจร ไปมา อาจประสบอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะช่วงทางโค้ง ฝากท่านผู้บริหาร
สั่งการให้ด าเนินการแก้ไขให้ด้วย 
   5.การขยายเขตประปา ของหมู่ 18 จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีน  าประปาใช้  จ านวน    
5  ครัวเรือน ไม่ได้ใช้น  าประปามาเป็นเวลานาน ขอให้ท่านผู้บริหารด าเนินการให้ด้วย
ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
     กรณีท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามในเรื่องการซ่อมแซมอาคารจะรีบด าเนินการให้แล้ว
เสร็จในปีนี  โดยช่วงนี อยู่ในระหว่างการออกแบบ จะเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการ  
     การลงหินคลุกนั น อยากให้หมู่บ้านใช้งบประมาณของหมู่บ้านเพ่ือจะได้ทันท่วงที 
ส่วนเทศบาลต้องจัดสรรเพ่ือให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านไม่สามารถให้เฉพาะหมู่บ้านใน
คราวเดียวกันได้ เพราะต้องใช้เงินจ านวนมาก   
     การขยายเขตประปาต้องท าประชาคมของหมู่นั น  เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ที่จะ
ขยายเขตเห็นชอบเพื่อน าเข้าแผนพัฒนาของเทศบาลจึงจะสามารถตั งงบประมาณ  
เพ่ือด าเนินการต่อไป   
     การก าจัดวัชพืชบริเวณริมทาง  วางแผนการด าเนินงานว่าจะด าเนินการในวันศุกร์ 
    การปรับเกรดถนนในช่วงเดือนกันยายนขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านร่วมส ารวจ
เส้นทางท่ีจะด าเนินการปรับเกรดเพ่ือน าเรื่องให้กองช่างด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านพัชรินทร์  ประกอบผล   ครับ 

  
นางพัชรินทร์  ประกอบผล 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันขอเพิ่มเติม
จากสมาชิกท่านอ่ืนๆ ดังนี  
   1.การซ่อมแซมอาคารหลังเดิมที่ใช้รองรับคณะที่มาศึกษาดูงานในการ รับประทาน
อาหาร อยากให้มีการกั นเป็นฉากเพ่ือให้ดูสวยงาม ส่วนถนนหน้าส านักงานเทศบาล
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หลังเดิมมีสภาพช ารุดทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะบริเวณเส้นทางเข้า
ส านักงาน อยากให้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร็วเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม    
มีความพร้อมส าหรับใช้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างๆ 
   2.การลงหินคลุก หากจะให้ใช้ในงบของหมู่บ้านนั น เห็นว่าน่าจะเป็นไปได้ยาก 
ขอให้เทศบาลจัดสรรงบเพ่ือบรรเทาในส่วนที่จะต้องซ่อมแซมเบื องต้น  ขอบคุณคะ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอแจ้ง
กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการเพ่ือทราบ ในวันที่  26  สิงหาคม  2565 เทศบาลก าหนด
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โดยได้กราบนิมนต์ เจ้าคณะอ าเภอ 
พิมาย มาแสดงปาฐกถาธรรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
ขอความร่วมมือทุกท่านแต่งกายเสื อสีขาวเข้าร่วมกิจกรรม 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มีท่านใดที่จะเสนอแนะ  หรือสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มี  
ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ที่ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน        
ขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา  11.00  น. 

 
    
                               (ลงชื่อ)                           นอม   สุขโขอม    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                              (นายนอม   สุขโข) 
                                                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
 
 

 
      (ลงชื่อ)        ประพันธ์   ควบพิมาย             ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม 
                  (นายประพันธ์   ควบพิมาย) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  
          
 
 
 
 
 
ายประพันธ์   ควบพิมาย) 


